

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน One Page รอบ ๑๒ เดือน
แผนงานโรคพิษสุนัขบ้า

๑. สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ

จากสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย พบจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่องจากจำนวนสูงสุดในปี พ.ศ. 2523 มีผู้เสียชีวิต 370 ราย และลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือน้อยกว่า 10 รายต่อปี จากรายงานโดยกองระบาดวิทยาจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564 มีจำนวน 11, 18, 3, 3 และ 4 รายตามลำดับ จังหวัดที่พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ สุรินทร์(2) บุรีรัมย์ และเพชรบูรณ์ ซึ่งผู้เสียชีวิตเกิดจากการไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังถูกสัตว์กัด ข่วน

สำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน ปี 2565 พบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า 2 ราย จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสงขลา จากการวิเคราะห์จำนวนพื้นที่เสี่ยงสูง พื้นที่เสี่ยง และพื้นที่เฝ้าระวัง ตามนิยามของกรมควบคุมโรคพบว่า ในปี 2565 จำนวนพื้นที่เสี่ยงสูงมีมากขึ้น ทั้งนี้มาจากมีพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่เฝ้าระวังพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และมีการนำสัตว์จากพื้นที่เสี่ยงสูงเข้ามาเลี้ยง ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค สำหรับจำนวนอำเภอเสี่ยงยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ที่ยังพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์อยู่แล้ว ยังคงมีการพบโรคในสัตว์อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่พบรายงานการเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในคน

ความสำเร็จของการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในสัตว์และคน ได้แก่ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ การเพิ่มการเข้าถึงของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรค การติดตามให้ผู้สัมผัสเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครบชุด การสื่อสารความเสี่ยงและการประชาสัมพันธ์ การสร้างความรู้รับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคได้ร่วมกับเครือข่ายในการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อลดการเสียชีวิตของคนในประเทศไทยรวมถึงลดภัยคุกคามสุขภาพจากการโดนสัตว์ทำร้าย

๒. เป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ :

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงาน
จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า	0 ราย	2 ราย

๓. มาตรการ

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน
		สำนัก	สคร.	
มาตรการที่ 1 ลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละของผู้สัมผัสโรคได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามแนวทางเวชปฏิบัติ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	100%
มาตรการที่ 2 ขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง	ร้อยละอำเภอเสี่ยงที่ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 88.66

๔. ผลการดำเนินงาน

๔.๑ ผลการดำเนินงานภาพรวมแผนงาน/โครงการ (small success)

เป้าหมาย/มาตรการ	ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
<p>เป้าหมาย : จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า</p>	<p>กรณีพบคนเป็นหรือสงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบยืนยันแหล่งข้อมูลการเกิดโรคแล้วรีบดำเนินการสอบสวนโรคโดยด่วน เพื่อให้ทราบสาเหตุ แหล่งที่มาของการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า - ประสานงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบผลการสอบสวนผู้ที่เสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้า - ดำเนินการติดตามหาผู้สัมผัสหรือสงสัยว่าสัมผัสโรคทุกราย เพื่อให้ได้รับการป้องกันรักษาอย่างถูกต้องครบถ้วน - สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 มีการเตรียมการเพื่อการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทางด้านสาธารณสุข - ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 2 ราย ที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา
<p>มาตรการที่ 1 : ลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) ให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยง จำนวน 24,000 โดส 2.ติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามแนวทางเวชปฏิบัติ จาก 177 เหตุการณ์ ติดตามได้ 167 เหตุการณ์ โดยมีผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 809 ราย ได้รับวัคซีนครบชุด จำนวน 809 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 65)
<p>มาตรการที่ 2 : ขับเคลื่อนการป้องกันควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายในการประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งส่งเสริมผลักดันให้เครือข่าย หน่วยงานสาธารณสุข ปศุสัตว์ ท้องถิ่น มีการดำเนินงานและประกาศพื้นที่ปลอดโรค เมื่อวันที่ 11-13 มกราคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ zoom meeting และการถ่ายทอดสดผ่านช่อง Youtube มากกว่า 1,900 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมาจากหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรมปศุสัตว์ และภาคีเครือข่าย(คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกรมประชาสัมพันธ์ 2.จัดทำคู่มือการสร้างและประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 3,200 เล่ม พร้อมสนับสนุนสื่อแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 197 แห่ง 3.ประชุมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการพัฒนาแผนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้า โดย

เป้าหมาย/มาตรการ	ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
	<p>3.1 การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการสร้างและประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 2 พ.ย.64 เพื่อรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานเพื่อการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2562 เพื่อพิจารณาเนื้อหาคู่มือการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อวางแนวทางการประกาศและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น และระดับอำเภอ และเพื่อนำมติของที่ประชุมมาวางแผนในการดำเนินงานในระยะต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก กรมควบคุมโรค(กองโรคติดต่อทั่วไป สคร.1,3) กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น จำนวน 31 คน</p> <p>3.2 ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการโครงการสมุยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในวันที่ 30 พ.ย 64 เพื่อพิจารณาคู่มือการสร้างและประเมินพื้นที่ ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 25 คน</p> <p>3.3 การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการสร้างและประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 15 ก.พ.65 เพื่อรายงานแผนการสนับสนุนคู่มือแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 197 แห่ง จำนวน 3,200 เล่ม และพิจารณาแนวทางการประกาศและรับรองเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>3.4 ประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดประชุมอนุกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 3 คณะอนุกรรมการ ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 20 ก.ค.65 เพื่อเตรียมการจัดประชุมอนุกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 3 คณะอนุกรรมการ ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน ในวันที่ 15 ส.ค.65</p> <p>3.5 ประชุมหารือแนวทางการศึกษาวิจัยต่อยอด ในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 24 ส.ค.65 เพื่อหารือแนวทางการศึกษาวิจัยต่อยอด การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>3.6 ประชุมหารือวางแผนการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 7 กันยายน 2565 เพื่อหารูปแบบ และแผนการประชาสัมพันธ์วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2565</p> <p>3.7 ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการดำเนินงานแผนงานโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 15 กันยายน 2565 เพื่อวางแผนขอบเขตของการดำเนินโครงการฯ และจัดผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการฯ ปีงบประมาณ 2566 และเตรียมการเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2567</p> <p>4.การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี</p> <p>4.1 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค ตามพระปณิธานฯ ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) zoom meeting กระทรวงสาธารณสุข นำโดยนายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วย</p>

เป้าหมาย/มาตรการ	ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
	<p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้กล่าวถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน</p> <p>4.2 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค ตามพระปณิธานฯ ครั้งที่ 2/2565 ในวันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) zoom meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข นำโดยนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้กล่าวถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน ไตรมาสที่ 2</p> <p>4.3 การประชุมคณะกรรมการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน ครั้งที่ 1/2565ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์) ให้เกียรติเป็นประธานอนุกรรมการ ในการประชุมครั้งนี้ และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์ที่ 3 เข้าร่วมมากกว่า 30 คน กิจกรรมประกอบด้วย การรายงานผลวิเคราะห์สภาพปัญหาสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และในคน โดยกรมปศุสัตว์และกรมควบคุมโรค รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 และข้อเสนอแนะ โดยสำนักตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี และการนำเสนอผลการดำเนินงานการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2565 และแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 โดยกองโรคติดต่อทั่วไป สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันวิจัยสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำเสนอเรื่องการดำเนินงานเพื่อการสนับสนุนการป้องกัน ควบคุมโรคในคน สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์กรมปศุสัตว์ นำเสนอเรื่องการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคในสัตว์ แผนการบริหารจัดการกรณีวัคซีนขาดแคลน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอเรื่องการดำเนินงานเพื่อการสนับสนุนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคฯ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานำเสนอเรื่องข้อมูลการนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และกรมประชาสัมพันธ์ นำเสนอเรื่องการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ พร้อมกันนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องแผนปฏิบัติการร่วม เร่งรัดการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และการจัดทำ OIE endorsement of official control program for dog-mediated rabies โดยมติที่ประชุมเห็นชอบ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป</p> <p>5.ติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค ตามพระปณิธานฯ</p>

เป้าหมาย/มาตรการ	ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
	<p>5.1 การประชุมหารือเตรียมความพร้อมดำเนินการโครงการสมุยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 1 ธ.ค.64 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการสมุยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งรับฟังปัญหาในการบริหารจัดการสถานพักพิงสัตว์ในพื้นที่ ความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปรับปรุง สนับสนุนงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>5.2 ติดตาม อำเภอเสี่ยงในจังหวัดที่รับผิดชอบ เพื่อให้มีการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน ตามเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของอำเภอเสี่ยง โดยมี อำเภอเสี่ยงดำเนินการตามมาตรการแล้วจำนวน 297 แห่ง จากจำนวน 335 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.66 และผลักดันให้อำเภอประเมินตนเองเพื่อการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าด้านสาธารณสุข จำนวน 537 แห่ง จากอำเภอเป้าหมาย 360 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)</p> <p>6. จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (WRD 2022)</p> <p>6.1 การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (WRD 2022) และการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีการร่วมจัดบูทหน่วยงานภาคเอกชน ในงาน Circus dog 10 วันที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เพื่อเป็นการสื่อสารความเสี่ยง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า และการปฏิบัติตนที่ถูกต้องหลังจากสัมผัสสงสัย</p> <p>6.2 ร่วมงานรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (WRD (2022)กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน วันที่ 28 กันยายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ Theme: “Rabies: One health, Zero Death” หรือ “ทุกภาคส่วนร่วมใจ ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในงานมีกิจกรรมมากมายเช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเสวนา การบูรณาการความ “ หัวข้อ ” สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน “ สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และการจัดการ ” ร่วมมือสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการบูรณาการจัดการปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าและสัตว์จร “ หัวข้อ ” ปัญหาสัตว์จรจัด ” จัดและรับเสด็จศาสตราจารย์ ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี - การจัดภาพนิทรรศการ เพื่อถวายเป็นงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ที่ผ่านมา - การจัดบูทนิทรรศการ เพื่อการประชาสัมพันธ์รณรงค์เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก รวมถึงแสดงผลงานเด่นของการผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าที่อำเภอ สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ <p>7. พัฒนาสื่อเรียนทางไกลการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และพัฒนาเนื้อหาสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน พัฒนาสื่อโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย</p>

เป้าหมาย/มาตรการ	ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
	<p>8. จัดทำคู่มือการสร้างและประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งมีการสนับสนุนสื่อแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 197 แห่ง (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 สปคม. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด และองค์กรปกครองท้องถิ่น) จำนวน 3,200 เล่ม</p> <p>9. เผยแพร่กระบวนการประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับกรมปศุสัตว์ โดยมีเป้าหมายให้ ปศข. ที่ 1-9 ดำเนินการอย่างน้อยแห่งละ 1 อปท.</p>

๕. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน:

1. ผู้เสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค และมีแนวโน้มพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่เดิม
2. การสอบสวนติดตามผู้สัมผัสโรคยังไม่ครอบคลุมทุกเหตุการณ์ที่มีรายงานสัตว์ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้มีความเสี่ยงต่อการพบผู้เสียชีวิต
3. การสร้างและประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าบางพื้นที่ยังไม่มีรายงานผลการดำเนินงาน

๖. ความต้องการขอรับการสนับสนุน

จากหน่วยงานส่วนกลาง	จากกรมควบคุมโรค
	-

๗. แนวทางการดำเนินงาน/ ปรับการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย

- กระตุ้น สคร. ให้มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ฯ เพื่อนำไปถ่ายทอดต่อ
- กระตุ้นย้ำในการสื่อสารความเสี่ยง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนัก และระวังตนเองต่อโรคพิษสุนัขบ้า

๘. ผู้จัดทำรายงาน

ชื่อ-สกุล : นางรัตนา ธีระวัฒน์

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

ชื่อ-สกุล : สพ.ญ.อรพินุทธิ์ ยุธชัย

ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางวรรณวิภา เทวะจินตนาพันธ์

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ